



384

380.31

ค43ร 2542

ตู้BT01

ห้องสมุด กระทรวงคมนาคม  
และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กระทรวงคมนาคม



B000001510

ร าย ง า น ป ร ะ จ ำ ป ี 2 5 4 1

กระทรวงคมนาคม





กลุ่มคนพิการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2540

ประกาศกรมการขนส่งทางบก ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2541 เรื่อง เครื่องหมายติดรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลสำหรับคนพิการที่แปรสภาพมาจากรถจักรยานยนต์

#### 4.3 การพิจารณาออกใบอนุญาตขับขี่แก่คนพิการ

กรมการขนส่งทางบกได้ออกระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมายว่าด้วย รถยนต์สำหรับคนพิการ พ.ศ.2541 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2541 ในกรมการขนส่งทางบกจะออกใบอนุญาตขับขี่รถให้แก่ผู้พิการที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการขับขี่รถ มีใบรับรองแพทย์ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งกำหนด



### 5. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540

กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ กระทรวงคมนาคม จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้นในงานห้องสมุด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2541

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคมให้บริการข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง และสื่อแยกเป็น การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางอากาศ การสื่อสาร และอุตสาหกรรม โดยระบบค้นหาไว้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบห้องสมุด (แบบเปิด) ซึ่งประชาชนและผู้สนใจสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีการบันทึกข้อมูลข่าวสารเข้าระบบ Internet ประชาชนสามารถเรียกดูข้อมูล Website ชื่อ [www.motc.go.th](http://www.motc.go.th) และบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม ข้อมูลส่วนต่างๆ เช่น โครงการ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ราชกิจจานุเบกษา เอกสารสัญญา รายงานการศึกษาและเอกสารเผยแพร่ ตลอดจนสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ผู้ที่สนใจต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคม สามารถติดต่อถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10100 โทร. 281-1175, 283-3

